



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 351 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562

ช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

## ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% และขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 60
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. อยู่ที่ 105.24 ปรับลดลง 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
- ในช่วง 5 เดือนแรกของปี งบประมาณ 62 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 986,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.3%
- ในปี 61 ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดโลกเป็นมูลค่ารวม 2,656 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.05%
- ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาสที่ 1/62 อยู่ที่ระดับ 149.3 จุด เพิ่มขึ้น 12.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
- ทีทีเอ คาดว่าคนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 61 ประมาณ 10.9-11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.5-10% คิดเป็นเงินที่ต้องสูญเสียไปประมาณ 330,000 ล้านบาทต่อปี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า **ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% และขยายตัวเป็นบวกครั้งแรก นับตั้งแต่เดือน เม.ย. 60** สาเหตุเป็นเพราะราคาข้าวเปลือกปรับตัวเป็นบวกตั้งแต่ปี 61 ขณะที่ยางพาราที่เคยติดลบสูงสุดถึง 20% ปัจจุบันติดลบน้อยลง ดังนั้นเมื่อสินค้าเกษตรทั้งสองตัวซึ่งมีน้ำหนักในราคาสินค้าเกษตรมากถึง 40% ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวมปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย และนอกจากสินค้าเกษตรทั้งสองตัวดังกล่าวแล้ว ราคามันสำปะหลัง และผลไม้ไม่มีราคาดีขึ้น ซึ่งราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นเป็นไปตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรของโลกที่ดีขึ้น, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. อยู่ที่ 105.24 ปรับลดลง 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)** และลดลง 2.91% จากเดือนก่อน โดยได้รับผลกระทบจากการหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุดของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานของผู้ผลิตบางรายที่ลดการผลิตลงกว่า 14.4% ขณะที่อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาล สุรา น้ำมันปิโตรเลียม และเม็ดพลาสติก, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า **ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 62 (ต.ค. 61-ก.พ. 62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 986,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.3%** โดยมีสาเหตุสำคัญจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร เพิ่มขึ้น 8.3%, การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึ้น 34.2% และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต เพิ่มขึ้น 7.4%,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า **ในปี 61 ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดโลกเป็นมูลค่ารวม 2,656 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.05%** โดยการส่งออกผลไม้ที่เพิ่มขึ้นได้รับผลดีจากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่ 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยว่า **ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาสที่ 1/62 อยู่ที่ระดับ 149.3 จุด เพิ่มขึ้น 12.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)** ซึ่งเป็นผลจากมีโครงการรถไฟฟ้าพร้อมกัน 3 สาย ทำให้ราคาห้องชุดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันถึงสามไตรมาส, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) เผยว่า ขณะนี้เห็นแนวโน้มคนไทยเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนบริษัทนำเที่ยวลดลง และต้นทุนการท่องเที่ยวของคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศก็ลดลง 10% โดย **ทีทีเอเอ คาดว่าคนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 61 ประมาณ 10.9-11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.5-10% คิดเป็นเงินที่ต้องสูญเสียไปประมาณ 330,000 ล้านบาทต่อปี**



## ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 โดยติดตัวสู่ระดับ 98.4, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัวเพียง 2.2%, แนวโน้มการผลิตของรัฐเท็กซัสประจำเดือน มี.ค. ลดลงแตะระดับ 8.3
- **ประเทศจีน:** กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ร่วงลง 14% YoY
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราว่างงานในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 2.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% MoM
- **ราคาน้ำมันดิบ** ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

**ประเทศสหรัฐฯ:** ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 โดยติดตัวสู่ระดับ 98.4 หลังจากแตะระดับ 93.8 ในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขประมาณการขั้นสุดท้ายสำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัวเพียง 2.2%, ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาดีลลิสเปิดเผยว่าแนวโน้มการผลิตของรัฐเท็กซัสประจำเดือน มี.ค. ร่วงลงแตะระดับ 8.3 จากระดับ 13.1 ในเดือน ก.พ.

**ประเทศจีน:** สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ลดลง 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี

**ประเทศญี่ปุ่น:** กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราว่างงานในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 2.3% ลดลงจากระดับ 2.5% ในเดือน ม.ค., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากหดตัวลง 3.4% ในเดือน ม.ค.

**ราคาน้ำมันดิบ** ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาแน้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. ที่ระดับ 60.14 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. โดยในสัปดาห์นี้สัญญาแน้มันดิบได้แรงหนุนจากสัญญาบ่งชี้ภาวะตลาดน้ำมันโลกตึงตัวเนื่องจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) รวมทั้งการที่สหรัฐฯทำการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านและเวเนซุเอลา นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุน หลังเบเกอร์ ฮิวส์ ผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯเปิดเผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯที่มีการใช้งานมีจำนวนลดลง 8 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 816 แท่น

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 เมษายน 2562)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือน มี.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM), สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ม.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. จากมาร์กิต, อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทั้งกัน) ประจำไตรมาสที่ 1/62
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)